



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ โดยให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด นั้น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้คัดเลือกข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งระดับควบ) จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นายปรัชญา อินทสุรัช	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลอุทัย
๒	นางมนัสสา พยัคฆ์เรือง	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่อีกครั้ง หากมีผู้ใดจะหักท้วงให้หักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประทีป การมิตริ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นายปรัชญา อินทสุริช	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลอุทัย กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์</u> นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ	๑๘๕๕๐๔	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลอุทัย กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์</u> นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๘๕๕๐๔	เลื่อน ระดับ  ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การศึกษาเปรียบเทียบความคงตัวของ HbA1C ในเลือดที่มี EDTA เป็นสารกัน เลือดแข็งเมื่อเก็บที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ ๒-๘ องศา” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “ศึกษาการพัฒนารายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้เครือข่ายด้วย อินเทอร์เน็ต โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”				
๒	นางมนัสสา พยัคฆ์เรือง	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์</u> นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ	๒๓๑๔๓๖	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์</u> นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๒๓๑๔๓๖	เลื่อน ระดับ  ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การเปรียบเทียบค่าน้ำตาลปลายนิ้วของห้องปฏิบัติการ ห้องฉุกเฉิน และหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาล กับค่าน้ำตาลที่ตรวจวัดโดยใช้เครื่องอัตโนมัติ I Lab Taurus” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ Hemoculture ด้วยเครื่อง Automate” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”				